
GS.TS Daniel Weissberg: LUÔN DÀNH TRỌN TÌNH CẢM VÀ TÂM HUYẾT CHO ĐHQGHN

■ MINH PHƯƠNG



GS.TS Daniel Weissberg, nguyên Giám đốc Cơ quan Đại học Pháp ngữ tại châu Á – Thái Bình Dương (AUF) là nhà khoa học và quản lý có tâm huyết và tình cảm với Việt Nam, đã dành nhiều thời gian và công sức giúp đỡ Việt Nam trong nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao. Nhằm ghi nhận những cống hiến to lớn đó, Giám đốc ĐHQGHN đã phong tặng bằng Tiến sĩ danh dự cho ông.

NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG NGHỈ

Sau hơn 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác, GS.TS Daniel Weissberg luôn nỗ lực không ngừng nghỉ và đã có những đóng góp nổi bật đối với giáo dục đại học của Việt Nam nói chung và với ĐHQGHN nói riêng. Với tư cách là Giám đốc Cơ quan

ĐH Pháp ngữ tại châu Á – Thái Bình Dương, vị trí do Bộ Ngoại giao bổ nhiệm, GS.TS Daniel Weissberg đã góp phần xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo các lớp song ngữ từ lớp 1 đến lớp 12 tại khu vực nhằm cung cấp nguồn sinh viên song ngữ chất lượng cao cho các trường

đại học và viện nghiên cứu. Ở bậc đại học, dưới sự lãnh đạo của GS.TS Daniel Weissberg, Cơ quan Đại học Pháp ngữ tại châu Á-Thái Bình Dương đã tạo dựng một hệ thống hơn 60 chuyên ngành mới bằng tiếng Pháp, trong đó Việt Nam nói chung và ĐHQGHN nói riêng được thụ hưởng hơn 50 chuyên ngành. Tại ĐHQGHN, các chuyên ngành Luật hợp tác quốc tế (Khoa Luật), Tâm lý học lâm sàng (Trường ĐHKHXH&NV), Vật lý hạt nhân, Hóa học (Trường ĐHKHTN)... đã cung cấp những kiến thức hiện đại và phương pháp đào tạo tiên tiến cho người học. Đến nay, hàng trăm tiến sĩ của Việt Nam đã được đào tạo tại Cộng hòa Pháp hoặc tại một nước Pháp ngữ tiên tiến thông qua chương trình học bổng của AUF, đã và đang công tác ở nhiều trường ĐH và viện nghiên cứu của Việt Nam.

Bên cạnh đó, GS.TS Daniel Weissberg đã dành một chương trình học bổng đặc biệt cho Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN để đào tạo các nhà Tâm lý học lâm sàng đầu tiên của Việt Nam nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Đến nay, một nhóm gồm 7 phó giáo sư và tiến sĩ tâm lý học lâm sàng Pháp ngữ, được thụ hưởng chương trình học bổng đặc biệt này đang làm việc tại Khoa Tâm lý học của Nhà trường. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của GS.TS Daniel Weissberg, một chương trình đào tạo Thạc sĩ Xã hội học theo hướng ứng dụng (Thạc sĩ Quản lý tổ chức – MADO), nay gọi là Quản lý chính



sách công và doanh nghiệp (MAPE) đã được mở ra tại Trường ĐHKHXH&NV sau khi đã nhận được ngân sách hỗ trợ nghiên cứu tiên khả thi của AUF (2004-2006). Đây cũng là chương trình đào tạo Thạc sĩ Xã hội học theo hướng ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam.

VÌ MỘT NỀN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

Mong muốn về một nền khoa học Việt Nam phát triển mạnh mẽ luôn là tâm niệm của nhà khoa học có duyên với đất nước mà ông luôn dành trọn tình cảm và tâm huyết. Từ lẽ đó, GS.TS Daniel Weissberg đã và đang làm việc hết mình trong các hoạt động nghiên cứu khoa học ở Việt Nam. Đặc biệt, ông đã có những đóng góp quan trọng trong chính sách xây dựng mạng lưới các nhà nghiên cứu được xây dựng và thực hiện hiệu quả thông qua Chương trình Hợp tác nghiên cứu khoa học đạt đẳng cấp quốc tế (PCSI). Nhờ có chương trình này, nhiều nghiên cứu khoa học quốc tế đã được thực hiện bởi đội ngũ các giảng viên/ nhà nghiên cứu của Việt Nam và

quốc tế. Chính sách xây dựng mạng lưới các nhà nghiên cứu quốc tế do GS.TS Daniel Weissberg phụ trách đã tập trung vào các biện pháp như ưu tiên các nhà nghiên cứu trẻ thuộc các nước đang phát triển tham gia các chương trình nghiên cứu bằng các loại học bổng khác nhau. Đặc biệt chính sách này ưu tiên cấp học bổng cho các giảng viên/ nhà nghiên cứu trẻ thuộc các nước đang phát triển để hoàn thiện bài giảng, giáo trình với các giáo sư đầu đàn, đầu ngành của các nước Pháp ngữ phát triển.

Là nhà khoa học tài năng, GS.TS Daniel Weissberg làm chủ nhiệm một chương trình nghiên cứu xây dựng thành phố cỡ vừa ở Thành phố Hồ Chí Minh (1997-2000). Đồng thời ông cũng là Chủ nhiệm một chương trình nghiên cứu về sản xuất cà phê và phát triển nông thôn, là thành viên chủ chốt trong nhóm nghiên cứu phát triển cộng đồng tại Sơn La với chủ đề Nhà du lịch cộng đồng (MTV).

Với tư cách là Giám đốc Cơ quan ĐH Pháp ngữ tại châu Á – Thái Bình Dương,

GS.TS Daniel Weissberg đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác quốc tế giữa ĐHQGHN với hơn 700 trường ĐH có sử dụng tiếng Pháp trên thế giới. Là thành viên của Cơ quan ĐH Pháp ngữ, giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên ĐHQGHN được ưu tiên miễn giảm học phí, phí ghi danh và được hưởng nhiều chế độ ưu tiên khác khi đăng kí học tại Cộng hòa Pháp hoặc một nước Pháp ngữ tiên tiến, nếu được hưởng học bổng AUF. Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN và Trường ĐH Toulouse 2-Le Mirail đã nâng tầm quan hệ lên thành “đối tác toàn diện” từ khi GS.TS Daniel Weissberg được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ châu Âu và quốc tế.

Với tư cách là thành viên năng động của AUF, được sự hỗ trợ của GS.TS Daniel Weissberg, Trường ĐHKHXH&NV tham gia tích cực và hiệu quả vào Diễn đàn Hiệu trưởng của các Trường ĐH có sử dụng tiếng Pháp tại châu Á - Thái Bình Dương (Confrasie).